
Fundargerð aðalstjórnar Ungmennafélags Grindavíkur 

 
Fundurinn var haldinn í Gjánni og hófst kl. 17:30 fimmtudaginn 19.Janúar 2023 

 

Mættir sjórnarmenn: 

Klara Bjarnadóttir , Gunnlaugur Hreinsson, Kjartan Fr. Adolfsson , Bjarni Svavarsson og 

Ásgerður H Karlsdóttir 

 

Mættur starfsmaður 

Jón Júlíus Karlsson framkvæmdastjóri 

 

1. Styrktaraðstaðan hefur verið fjármögnuð sjómannafélagið lagði til 300.000 og 

Grindavíkurbær 700.000 

2. Nýi íþróttasalurinn verður tekin formlega í notkun þann 10. Febrúar 

3. Það eru 607 iðkendur í deildum frá 6-16 ára 282 í knattspyrnu, 242 í körfubolta, 16 í júdó 

og 67 í sundi. 

4. Tekin var fyrir beiðni frá körfuknattleiksdeild að gera deildina að 12 mánaða deild á að 

skoða það á næsta ári eftir að það kemur reynsla á það. 

5. Gulli nefnir misreikning á styrkjum miðað við iðkendatölu til knattspyrnudeildar um 2,5 

milljónir á árunum 2021 og 2022 það verður tekið til athugunar. 

6. Forvarnarnefnd styrkir um 100.000 kr. Í námskeið í hugarefli sem unglingaráð 

körfuknattleiksdeildar hélt. 

7. Ákveðið að boða formenn aðalstjórnar kkd. og unglingaráðs kkd. á fund en fundardagur 

ekki ákveðin. 

 

 

Meira ekki rætt fundi slitið kl: 19:30 


